



ที่ ศธ ๐๔๑๑๔ /ว ๕๓๐

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ
อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรปราการ ๕๙๐๐๐

๗ มิถุนายน ๒๕๖๑

เรื่อง กำหนดให้โรงเรียนจัดทำอาหารกลางวันนักเรียนโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch

เรียน ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด ทุกแห่ง

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยมหิดล และกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จัดทำรายการอาหารกลางวันนักเรียนด้วยโปรแกรม Thai School Lunch และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ ได้จัดอบรมครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันนักเรียนของทุกโรงเรียนให้สามารถเรียนรู้การใช้โปรแกรม Thai School Lunch สำหรับนำมาดำเนินการจัดรายการอาหารกลางวันในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลที่ดีต่อสุขภาพของนักเรียนให้ปราศจากปัญหาภาวะทุพโภชนาการและเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของประเทศในอนาคตต่อไปนั้น

จากการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ถึง ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยกำหนดการติดตาม ออกเป็น ๑๐ คณะ ครอบคลุมทั้งประเทศ พบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ยังจัดรายการอาหารกลางวันตามประสบการณ์ของครู แม่ครัว หรือแม่ค้าที่นำอาหารมาจำหน่ายในโรงเรียนในการคำนวณปริมาณและสารอาหาร ส่งผลให้ปริมาณและสารอาหารที่จัดในแต่ละวันไม่ได้สัดส่วนตามความต้องการของนักเรียนแต่ละวัย ส่งผลให้นักเรียนระดับประถมศึกษาประมาณร้อยละ ๑๐ ยังคงมีปัญหาภาวะทุพโภชนาการ

ดังนั้น เพื่อให้ทุกโรงเรียนจัดบริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานโภชนาการสุขภาพอาหาร และอาหารปลอดภัย อันจะส่งผลดีต่อนักเรียนให้มีสุขภาพดี สมวัยแข็งแรง สมบูรณ์และปราศจากปัญหาภาวะทุพโภชนาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ จึงขอแจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนจัดรายการอาหารกลางวันนักเรียนโดยใช้โปรแกรม Thai School Lunch ซึ่งโปรแกรมนี้จะบอกปริมาณพลังงานสารอาหารที่นักเรียนแต่ละวันควรได้รับ ปริมาณวัตถุดิบที่ควรจัดซื้อเพื่อประกอบอาหารกลางวันในแต่ละวัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียนดำเนินการจัดรายการอาหารกลางวันด้วยโปรแกรม Thai School Lunch

ขอแสดงความนับถือ

(นายมารุต อุปนิสากร)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร. ๐๔๒ ๖๑๑๕๓๒ ต่อ ๑๒

โทรสาร ๐๔๒ ๖๑๓๐๔๐